



กฤษฎีกา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร.๒๕๑๑

ที่ สปค. ๑๒๗๗

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววาสนีย์ ม่วงจับ)

๗- 1103/55

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง สนก. ผอ.กตน. ผอ.กพร. และ ผอ.กพศ.

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ขอส่งสำเนาประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดได้ทราบทั่วกัน และสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://information.rid.go.th/adv/>

(นางสาวอัญชลี ส่วงวงค์)
ผส.บศ.

เรียน ผอ.สนก ผอ.โครงการ สป.๑๑

เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ทราบทั่วกัน.

(นางอรัทัย พิรุณสาร)
ผบท.ชป.๑๑

(นายชัยโรจน์ อูปรารัตน์)

จก.ชป.11
๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕

15/8/55



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มอบให้ผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ
ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่
วันประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรง
ตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง
หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(แบบทำยประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	กองพัสดุ กลุ่มงานพัฒนาระบบพัสดุ นางสาววาสนี ม่วงจีบ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๕๙๗)	๑. แนวทางการแก้ไขหรือยกเลิกใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔	๑. นางสาววิภากร มาศศรีรัตน์ ๒. นางสาวนิระมล หนูสง	- ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน - ร่วมปรึกษาหารือ วิเคราะห์ข้อปัญหา และวิธีแก้ไข เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้อง	
			ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น			
			- การพัฒนาระบบการจัดการพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			

(Handwritten signature and initials)